



น.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของปรชชต

**ไทยรัฐ**

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ัดโนเแกลลสิง  
รพ.สมาน  
รับเควิคณทำชัย**

**คโม่**  
ติดเชื้ออีก360  
ขัณฉวาทัรบท.  
'คู่'บอเวลาวัน  
วางแผนบิไทน  
สถานการณัคไควด-19 ในไทยมี  
ให้ลัน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ฟ่ง  
หลักร้อยรายวัน ★ บัคองบ้้า.9

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓





ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

**จัดโมเดล**

☆ **ต่อจากหน้า 1**

สภ.ระบอบเฉพาะกลุ่มตลาดกลางกุ้งวันเดียว พบแรงงานต่าง้าติดเชื้อ 380 คน ส่วนคนไทยติดด้วยนับสิบ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโผล่ทั้งที่ "สระบุรี-สุพรรณบุรี-ปทุมธานี-อุดรธานี" ส่วน "สมุทรปราการ-นครปฐม" พบเพิ่มแถมด้วยชาวเคหะเขยรีในเมสอด ด้านกรมควบคุมโรค รอดตรวจคัดพันธุกรรมไวรัสเพื่อชี้ชัดต้นทางเชื้อไวรัสจากแรงงานเมียนมาที่ลอบเข้ามาในชุมชน พร้อมจัดตั้ง รพ.สามรอบตลาดไว้รักษาแรงงานป่วย ส่วนนายช่อเวลา 7 วัน จะทำยังไม่ต่อ แต่ทั่วประเทศผวาหนักแล้วโควิดลามเข้าพื้นที่ ส่งกรมเข้มงวดแรงงานต่าง้าจะเอะหวั่นทยอยงดจัดงานรื่นเริงปีใหม่ด้านอังกฤษทั่วโลกวิตกหลังเป็นฮับไวรัสโควิดกลายพันธุ์เร่งกว่าเดิ

ไทยกลับมาเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังพบผู้ติดเชื้อจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ที่นอกจากเป็นแรงงานเมียนมาจำนวนมากแล้วยังขยายวงพบคนไทยผู้ติดเชื้อในอีกหลายจังหวัด

★ **ติดเชื้อรายใหม่ทะยานลี้**

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ว่า ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 382 คน แบ่งเป็น 1.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 8 คน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 8 คน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บุกเรน ลูเวิน ซูดาน ประเทศละ 1 คน 2.ติดเชื้อภายในประเทศ 14 คน ได้แก่ จ.สมุทรสาคร 5 คน จ.สมุทรปราการ 3 คน กรุงเทพฯ 2 คน นครปฐม 2 คน พระนครศรีอยุธยา 1 คน ตาก 1 คน ในจำนวนนี้ 12 คน มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง ส่วนผู้ติดเชื้อใน จ.พระนครศรีอยุธยา และตากอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค และ 3.ติดเชื้อในแรงงานต่าง้า 380 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,058 คน เสียชีวิต 60 คน

★ **ตั้ง รพ.สนามใกล้ตลาดกุ้ง**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข พร้อมผู้บริหาร ตร. เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยสร.รายงานว่าจะนำโมเดลของประเทศสิงคโปร์ ที่แก้ไขปัญหาแรงงานต่าง้ามาปรับใช้กับไทย โดยจะจัดตั้งผู้ติดเชื้อเป็นไซ้แดงในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง และหอพักของแรงงาน และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใกล้กับตลาดกลางกุ้ง จำนวน 100 เตียง ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มีผู้ป่วยชายโดยมีอาการหนักจะนำตัวมาดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามเพื่อไม่ให้แรงงานออกนอกพื้นที่ มีเพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่แต่งชุดป้องกันที่จะเข้าไปภายในได้เท่านั้น และจากการสอบสวนโรคพบว่ามียุคค้า

ประจำของตลาดกลางกุ้งที่ต้องติดตามตัวอีก 1,000 คน บางส่วนพบตัวแล้ว ขอให้ถูกค้าประจำแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านด้วย ขณะเดียวกันในพื้นที่จะมีการเข้มงวดการตรวจคัดกรองคนขึ้นรถ รถขนส่งอาหารที่เข้าออก จ.สมุทรสาคร

★ **ชี้ตลาดจุดตั้งต้นระบาด**

ด้าน นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าว ถึงผลการคัดกรองแรงงานต่าง้า จ.สมุทรสาคร ว่า ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. ยอดผู้ป่วยสะสมใน อ.เมืองสมุทรสาคร อยู่ที่ 221 คน เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.เอง และติดตามผู้สัมผัส 38 คน และผู้ป่วยที่พบจากการคัดกรองเชิงรุก 788 คน มีการตรวจคัดกรองไปแล้ว 4,688 คน ผลออกมาแล้ว 1,861 คน มีผลเป็นบวก 788 คน รอดอีก 2,800 กว่าคน จากการดูแลพื้นที่การระบาดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่า จุดตั้งต้นของการระบาดอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่อาหารทะเลทั้งหมดและมีการแพร่ระบาดในกลุ่มเฉพาะแรงงานเมียนมา และมีการแพร่กระจายในกลุ่มพื้นที่อื่นทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับแรงงานเมียนมา จุดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากยังคงเป็นพื้นที่ตลาดกลางกุ้งและหอพักแรงงาน ซึ่งขณะนี้อีกรอการในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

★ **คาดติดเชื้อจากเมียนมา**

สำหรับสาเหตุของการระบาด นพ.วิชาญกล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาเห็นสอดคล้องกันว่าจุดเริ่มต้นการระบาดน่าจะมาจากแรงงานเมียนมาติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 90 เป็นไปได้ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเมียนมาจากต่างประเทศในช่วงของการระบาดและนำมาสู่ชุมชนของแรงงานเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร และเพื่อเป็นการยืนยันของสาเหตุดังกล่าว จะต้องมีการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อว่าเชื่อมโยงกับการระบาดในพื้นที่ใดบ้าง และการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถือเป็นสัญญาณที่สีในเชิงระบาดวิทยา แสดงให้เห็นว่าระบบการเฝ้าระวังของประเทศมีประสิทธิภาพสามารถตรวจจับได้ในทุกพื้นที่ ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น

★ **ขยายพื้นที่ตรวจเชิงรุก 7 จังหวัด**

นพ.วิชาญกล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลแรงงานที่ติดเชื้อนั้นคนนั้น จะแยกผู้ติดเชื้อเป็นผู้ไม่ติดเชื้อไม่ให้ปะปนกันให้มีความถี่สุด มีการตั้งโรงพยาบาลสนาม หากพบผู้ป่วยที่มีอาการจะนำเข้า รพ.สนาม ส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการให้อยู่ในหอพัก จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลสุขภาพทุกวัน ในสัปดาห์นี้จะมีการ

ค้นหาเชิงรุก 10,300 คน ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่เป็นลูกค้าของตลาดกลางกุ้ง ได้แก่ 1.ตลาดทะเลไทย จ.สุพรรณบุรี 2.ตลาดแม่พวงแม่ค้าอาหารทะเลและผู้ตั้งหรือมือการ จ.สมุทรสงคราม 3.หอพักบริเวณตลาดไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ 4.บ้านเอื้ออาทรท่าจีน จ.ราชบุรี 5.ตลาดคะหนาคี จ.กาญจนบุรี 6.ตลาดโกรกราก จ.เพชรบุรี และ 7.ตลาดนัดและหอพัก มหาชัยนิเวศ จ.นครปฐม และสมุทรสาคร จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์ว่าจะมีการระบาดในวงกว้างแค่ไหนและระบาดนานแค่ไหน

★ **5 จังหวัดพบติดเชื้อเพิ่ม**

ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันหลายจังหวัดทยอยเปิดเผยผลตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงที่เคยไปตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มดังนี้ ที่ จ.นครปฐม พบผู้ติดเชื้อ 1 คน เป็นหญิงอายุ 57 ปี นับเป็นรายที่ 3 จากกลุ่มกิจการแปปลาเกษตรกรรมผู้ค้าสัตว์น้ำในตลาดสดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน อายุ 52 ปี เป็นคนงานขายภายในร้านของสดทะเลที่ใกล้กับคนงานลาวรายแรกที่ติดเชื้อเช่นเดียวกับ รพ.สระบุรี ยืนยันผลตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 8 คน เป็นครอบครัวชายหญิงทะเลแจ้วย้อนตาและปู่พี่เฟ็ด 149 ที่เข้าไปซื้อของสดที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยบิดา อายุ 41 ปี มารดา อายุ 45 ปี และบุตรสาว อายุ 21 ปี และบิดารุ่นแจ้วย้อนตาและปู่พี่เฟ็ด 149 ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอหนองแวง สาขาอำเภอแก่งคอย และสาขาอำเภอเมืองสระบุรี ขณะเดียวกัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พบแม่ค้าขายกุ้ง ติดเชื้อ 1 คน และล่าสุด จ.อุดรธานี ยืนยันแล้ว อายุ 48 ปี ขายอาหารทะเลที่ตลาดสดป่าขุ่น และตลาดอีกหลายแห่งใน อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

★ **ปทุมธานีไม่รอดติดเชื้อ 2 คน**

ต่อมาในวามเย็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่เคยถูกส่งตัวชื่อ "หากเหมือนนก ทุ่งหยุดพักเสือก่อน" ได้โพสต์ข้อความว่าผลตรวจออกมาแล้วรับผมกับแฟนติดโควิด จากการตรวจสอพบผู้โพสต์คือ นายนิวัติ แนบสนิท อายุ 42 ปี ยืนยันว่าตนเองและภรรยา เป็นพ่อค้าอาหารทะเลสด ขายประจำอยู่ที่ตลาดนัดวัดสระบัว หมู่ 1 ตำบลบึงนารางย์ อำเภอฉิมบุรี ปทุมธานี ติดเชื้อโควิด หลังจากไปซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครหลายครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ภรรยามีอาการเป็นไข้ แต่ยังเดินทางไปซื้อของพร้อมกัน จนวันที่ 19 ธ.ค. ตนและภรรยามีไข้ตัวร้อนมาก ส่วนบุตรวัยสี่ขวบแยกปอดหัว กระทั่งมาทราบข่าวว่ามีคนป่วยติดโควิด 500 กว่าคนที่ตลาดมหาชัย อยู่ไม่ไกลตลาดทะเลไทย จึงเดินทางไปตรวจหาโควิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.และทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคน 2 คนติดโควิด-19 ส่วนลูกชายของตนตรวจแล้วไม่พบ ก็ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อดูอาการ 14 วันเช่นกัน





ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

**★ แม่สอดพบสาวแกลขเชียร์ติด โควิด**

อีกด้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.พิจิตร ได้ไปตรวจสอบพบเปอร์มารีเกิดชื่อตั้งแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สอด เป็นที่รู้จักของลูกค้าชาวเมียนมา บนถนนประสาท-วิถี ตำบลแม่สอด หลังจากพบว่ามีพนักงานหญิงชาวเมียนมา มีอาการป่วย และพบเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด สอบสวนพนักงานในห้างและเจ้าของห้าง ต้องมีการให้กักตัวมีความเสี่ยงมากและน้อยของในบ้านและนอกบ้านต่อไป สำหรับพนักงานเคาน์เตอร์รายนี้จะมีสัมผัสลูกค้ามากเพราะเป็นผู้ตรวจสอบสินค้ารับเงิน ทองเงิน ซึ่งห้างดังกล่าวมีการปิดร้านเพื่อทำความสะอาดสำหรับพนักงานหญิงชาวเมียนมา ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว

**★ นายกฯ ขอ 7 วันชี้มาตรการปีใหม่**

วันเดียวกัน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.ภ.ก.ลาใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการปีใหม่ 7 วันข้างหน้าและอาการรายงานรองนายกฯและส.ส.ร.สุขภาพ ซึ่งเชื่อว่ายังสามารถควบคุมได้ แต่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้เรื่องการรักษา โครที่สงสัยจะไปพบแพทย์ และมีวัดพระราชทานเข้าไปตรวจสอบหลายพันคนแล้ว และขอเวลา 7 วัน ดูวันข้างหน้าจะมีอะไรขึ้นแล้วจะทำอย่างไร อย่างเพิ่งตื่นตระหนก หรืออย่างอื่นใน 7 วันทุกอย่างจะคลี่คลายลง โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไปประเมิน 7 วันว่าต้องทำอะไรต่อ ตนก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะความสุภาพดีสิ่งมาแต่มีคนที่ไม่ร่วมมือ ไม่ทำตามกติกา ทำให้ความสุขหายไปทีละนิด ขอให้เข้าใจรัฐบาลทำทุกอย่าง

**★ ลั่นเจอบางงานเดือนก็ให้สั่งปิด รง.**

พล.อ.ประยุทธ์ยังตอบข้อซักถามกรณีแรงงานต่างด้าวที่ลี้ภัยหลบเข้ามาอาจมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจรับผลประโยชน์หรือไม่ ได้ให้ตรวจสอบและมีรายงานมาแล้วเพิ่มความเข้มงวดตรงไหนอย่างไร มีจับกุมได้ แม้จะมีลาดตระเวนกลางคืน แต่ด้วยระยะทางชายแดนยาวถึง 2,500 กว่ากิโลเมตร เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็มีเกิดตลอด มีไปเปิดช่องทางใหม่ เพราะมันไม่มีรั้ว คนที่รู้คือชุมชนท้องถิ่น ต้องมาบอกแจ้งเจ้าหน้าที่ จะไปพื้นที่ ตนไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่ต้องรับผิดชอบด้วยกันจะได้ทำสำเร็จทุกเรื่อง ทั้งนี้ ได้ให้สาธารณสุขแจ้งไปยังทุกจังหวัดผู้ตรวจทุกพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าว รวมถึงหากพบโรงงานใช้แรงงานผิดกฎหมายต้อง

ปิดโรงงาน พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวให้กำลังใจนายอนุทิน หลังถูกคนในโลกโซเชียลตำหนิอย่างหนักและแรงรังเกียจให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วย ระบุว่า ถูกหรือไม่ใช่ไปโทษคนนั้น คนนี้กันทั้งหมด ไม่อย่างนั้นต้องไล่ถอดตั้งแต่ทหาร ตำรวจ ทำแบบนี้ไม่ได้

**★ ย้ำกฎหมายที่ใช้ยังคงอยู่**

ด้านนายวิษณุ เลขาธิการรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ต้องบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้นหรือไม่ว่า ขณะนี้ยังมีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ความคุ้มครองโรครบาดอยู่ ยังไม่จำเป็นอะไรต้องใช้กฎหมายอื่นต่อไปจะนอกเหนือจากพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ผวจ.แต่ละจังหวัด ใช้อำนาจตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับได้ และในวันที่ 22 ธ.ค.จะมีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ เพื่อให้ให้ที่ประชุมพิจารณา ส่วนที่มีหลายเรื่องที่ยังค้างดำเนินการไม่ทัน สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะใช้กฎหมายต่าง ๆ จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ละวันหรือปล่อยปละละเลย

**★ สืบส.ใช้ 900 ล้านตรวจ โควิดแรงงาน**

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดประกันสังคมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจนไม่สามารถทำงานได้ในครั้งนี้จะได้รับทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ผลผลิตบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้ ประกันสังคมจะตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการใน จ.สมุทรสาคร ที่มีกลุ่มทำงานตามเอ็มโอยู และกลุ่มบัตรสีชมพูนวมกันไม่เกิน 2.5 แสนคนอยู่ในระบบประกันสังคม 1.6 แสนคน ที่เหลือเป็นแรงงานด้านการเกษตรและประมงไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม แต่มีใบอนุญาตทำงาน และซื้อประกันสุขภาพ จะตรวจให้ฟรีทั้งหมด ทั้งต่างด้าวและคนไทยที่อยู่ในโรงงานเดียวกัน คาดว่าต้องใช้เงินประกันสังคม 800-900 ล้านบาท

**★ สบค.มท.สั่งผู้ว่าฯ สกัดโรค**

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สบค.มท.) โดยนายจักรชัย พรมเมธิต์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผวจ.ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัด 3 ประการ สรุปสาระดังนี้ ให้ค้ำหน้าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสดวันใน จ.สมุทรสาคร อาทิ สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สมุทรปราการ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ





ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

การ ให้แรงงานต่างด้าว ให้ขอความร่วมมือจัดทำ แผนความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและดำเนินตาม มาตรการป้องกันและควบคุม โรคของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนจังหวัดที่ชายแดน ให้ ผวจ.ทุกจังหวัด เข้มงวด ควบคุมการลักลอบ เข้าประเทศ และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพิ่ม การลาดตระเวน 24 ชั่วโมง รวมถึงหากพบเจ้าหน้าที่ ปลดปล่อยละเลย หรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรม ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ ของ ศบค.อาจเข้าช่วยความผิดทางวินัยและอาญา

★ จัดจัดสวนคนตีข้ามปี-เกาต์ควาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลจากการระบาดของโรค โควิด-19 ในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานใหญ่ช่วงส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก มหา- เณรสมาคม(มส.) มีมติให้เลื่อนการสวดธรรม สมนามหลวง ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 27 ธ.ค.นี้ ทัวประเทศออกไปก่อน รวมถึงการจัดสวนเจริญ พระพุทธมณฑลเพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน ที่จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศ ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ส่วน กุฎีภาคให้การจัดงานขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ แต่ละจังหวัด ที่สำคัญให้งดการจัดพิธีสวนคนตีข้ามปี ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 31 ธ.ค.2563 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 1 ม.ค.2564 นอกจากนี้ ยังมี อีกหลายจังหวัดทยอยประกาศงดจัดงานที่จะมีคน เข้าไปเป็นจำนวนมาก จ.สมุทรสงคราม ประกาศยุติ การจัดงานเทศกาลกินปลาภู จ.ขอนแก่น ยกเลิก จัดกิจกรรมเกาต์ควานปีใหม่ 2021 และกิจกรรม สวนเรืองแสง จ.กาญจนบุรี ประกาศงดจัดงานปีใหม่ แต่ไม่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดแต่อย่างใด

★ รอลุ้นหลายที่จัดไม่จัดงานปีใหม่

ด้านนายธนศวรร เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการ ด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าขณะนี้ททท.กำลังรอดความชัดเจน จากทางรัฐบาลและ ศบค.ถึงแนวทางการจัดงาน เกาต์ควานปีใหม่ 2564 โดยในส่วนของงานที่ททท. เข้าไปสนับสนุนการจัดงานในจังหวัดต่างๆ คงต้อง รอทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดประกาศก่อน ว่าจะยังคงจัดงานหรือยกเลิก รวมถึงจัดงานเกาต์ควานที่ กรุงทพฯ ที่ร่วมกับไอคอนสยาม รอดูทางเอกชน ว่าจะยังยืนยันการจัดงานหรือไม่ หากยังต้องการจัด ก็ต้องเสนอแผนการจัดงานให้ผู้ว่าฯททท.พิจารณา ก่อนว่าจะทำได้หรือไม่บ้าง ถ้าได้รับการอนุมัติ ททท.ก็สนับสนุนตามเดิม หากไม่ได้รับอนุมัติก็ต้อง ถอนตัวจากการสนับสนุน

★ ตลาดกึ่งเสียหายวันละ 1 พันล้าน

นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่เริ่มจากตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ใน ครั้งนี้ คาดว่าจะทงให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยอม ภาคการ ผลิต การส่งออกและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับผลกระทบทันที วันละ 1,000 ล้านบาท จากเม็ดเงินลงทุนจังหวัด สมุทรสาคร 800,000 ล้านบาท มีบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แข็งปิด โรงงานที่อยู่ในสมุทรสาคร 1 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อ โควิด 1 คน จากจำนวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในสมุทรสาคร 6,082 แห่ง ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ธีระนิธิสวัสดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระบุปัจจุบัน สมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าว รวม 283,071 คน

★ ลุยตรวจกลุ่มเสี่ยงกันเทียบ

สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการตรวจ เชิงรุกหาผู้ติดเชื้อที่อาจกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกจังหวัดต่างตื่นตัว อย่างมากผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาตรการคุมเข้ม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่าน ห้ามแรงงานต่างด้าวออก นอกพื้นที่ และตรวจหาเชิงรุก ที่ จ.ราชบุรี มี พื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและพบผู้เดินทาง ไปยังจุดเสี่ยง ทำให้มีการตรวจหาเชื้อทั้งหมดรวม 104 คนผลออกมาไม่ติดเชื้อ ส่วนการป้องกันแรงงาน เมียนมาเคลื่อนย้าย ตรวจราชบุรีตั้งด่านสกัด 2 จุด คือบริเวณ สก.หลักที่ 10.สำเนินตะดวก และ สก. โทหัก อ.บางแพะ มีพื้นที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร อีกด้าน ลีรอดผู้โดยสารระหว่างราชบุรี-สมุทรสาคร ให้หยุด รับส่งผู้โดยสารแล้ว ขณะที่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ เขตอำเภอเมือง ทยอยปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อ ทำความสะอาดพื้นที่ฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ของโรงเรียน นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีเตรียมทำเรื่องขออนุญาต พระราชทาน รดตรวจโรคติดเชื้อชีวรับภัยมาตรวจ แรงงานเมียนมาตามสถานประกอบการในพื้นที่ต่อไป ขณะที่ จ.สมุทรสงคราม ให้ตลาดปลา ตลาดสด ตลาดนัด สถานบันเทิงทุกประเภทที่มีแรงงานต่างด้าว และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ห้ามมีการเคลื่อน ย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากชุมชนโดยเด็ดขาด

★ ลุยตรวจเชิงรุกแม่เอย-เชียงใหม่

ขณะเดียวกันที่ อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า หลังพบตาอุยธยา ที่ทำโรงงานเสริมสวย ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ตลอดวันทางอำเภอได้นำรถ เก็บตัวอย่างชีวรับภัยพระราชทานออกตรวจหาเชื้อ ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ ส่วน ผลการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 10 คน เป็นผู้ อยู่ร่วมบ้านและร้านเสริมสวยเบื้องต้นผลการตรวจ ออกมาเป็นลบ แต่ต้องรอผลการอีก 14 วัน นอกจากนี้





ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

**จัดโมเดล**

**☆ ต่อจากหน้า 9**

ยังจำกัดการเดินทางและตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อในพื้นที่ 3 ตำบล (ตำบลท่าดอน ตำบลมะลิกา และตำบลแม่อย) และปิดโรงเรียนในพื้นที่ 3 ตำบลเป็นเวลา 3 วัน ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจเชิงรุกแรงงานต่างด้าวกว่า 800 คน หน่วยงานผู้รับค่าและร้านขายต้นไม้ ขายอาหารทะเลในตลาดค้าเขียงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองต่างพากันมาต่อแถวเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนั้นไปตรวจต่อที่ห้องเย็นนัมชี้เสียงและตลาดอิมตามด้วยวันรุ่งขึ้นไปตรวจที่ภาคเมืองใหม่/เมืองนคร

**★ กทม.ตะลุยตรวจตลาด 56 แห่ง**

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทหารบก หารือกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ว่า กทม. พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม ทำให้รวมผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับแห่ง จ.สมุทรสาคร รวม 4 ราย ที่พบเพิ่ม รายแรกเป็นลูกจ้างทำงานที่แห่ง จ.สมุทรสาคร ที่อาศัยในเขตบางขุนเทียน อีกรายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. ส่วนผู้ป่วยรายแรก ที่เขตประเวศจีน เขตบางซื่อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 61 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อต้องกักตัวดูอาการ 14 วัน ผู้ป่วยรายที่ 2 เขตคลองสามวา ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ตรวจแล้วผลยังไม่ออก ส่วนผู้ป่วยรายที่ 3 และรายที่ 4 อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค นอกจากนี้ กทม. จะตรวจแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะตลาดที่เป็นสถานที่เสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค อยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อเชื่อม จ.สมุทรสาคร เน้นแรงงานเมียนมา และตลาดที่มี

ร่วมมือจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ หากต้องจัดให้ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. จำนวนคนไม่เกิน 200-300 คน ด้านนายชอมฤต สุวรรณทิพย์ ผอ.เขตสายไหม กล่าวถึงการทยอยแรงงานเมียนมา 4 คน จาก จ.สมุทรสาคร ลักลอบมาทำงานเข็นผ้าในซอยธราทิพย์ 10 เขตสายไหม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อ 2-3 วัน

**★ โลกหว่าโควิดกลายพันธุ์**

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในต่างแดน กลับมามีวิกฤตกังวลอีกครั้ง จากการตรวจพบไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษกลายพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญ นักวิจัยเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบล่าสุดทำให้รวบรวมข้อมูลได้พอสมควรว่า ไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในอังกฤษ ได้เข้ามาแทนที่ไวรัสที่ระบาดอยู่แต่เดิมอย่างรวดเร็ว 2. มีการกลายพันธุ์ในส่วนที่สำคัญของรหัสพันธุกรรม อาจส่งผลในทางใดทางหนึ่ง และ 3. การกลายพันธุ์ครั้งนี้ได้ทำให้ไวรัสขยายตัวในร่างกายได้รวดเร็วกว่าเดิม พร้อมเปิดเผยว่า เริ่มพบไวรัสกลายพันธุ์ตั้งแต่เดือน ก.ย. จนกระทั่งในเดือน ธ.ค. พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงลอนดอนถึง 2 ใน 3 ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้

**★ นานาชาติขัง-ออกอังกฤษ**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหตุไวรัสกลายพันธุ์ในอังกฤษส่งผลให้ประเทศต่างๆ ตัดสินใจประกาศสกัดกั้นที่ยิวบินไป-กลับประเทศอังกฤษ รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟโดยสารหรือเรือเฟอร์รี่ เป็นที่เขียบร้อย ทั้งไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย โครเอเชีย สวีเดน ฟินแลนด์ บัลแกเรีย โรมาเนีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ไปจนถึงแคนาดา ตุรกี อิสราเอล โมร็อกโก อิหร่าน อินเดีย และฮ่องกง ขณะที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เรียกประชุมฉุกเฉินกับคณะรัฐมนตรี แม้ว่าก่อนหน้านี้จะออกแถลงการณ์ว่าไม่มีอะไรน่าวิตกกังวล ส่วนที่รัฐบาลออสเตรเลีย ระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องวางมาตรการรับมือที่เข้มงวดกว่าเดิม แม้พบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษทางการเรียกว่า BU7 จำนวน 2 คน ในศูนย์กักตัวในรัฐนิวเซาท์เวลส์

**★ พบเชื้อกลายพันธุ์อีกมุมโลก**

วันเดียวกัน รัฐบาลแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดจะออกตัวอย่างรุนแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตกว่า 8,500 คน เป็นผลจากไวรัสโควิด-19 ในประเทศได้กลายพันธุ์จนสามารถติดต่อกันได้ง่ายกว่าเดิม ทางกาตาร์ได้ตั้งชื่อว่า 501.V.2 และนักวิจัยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัคซีนที่มีอยู่จะใช้ได้ผลหรือไม่ แต่ยืนยันว่าเป็นไวรัสกลายพันธุ์คนละสายพันธุ์กับที่ระบาดอยู่ในอังกฤษ ทั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่า ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกยังคงพุ่งไม่หยุด อยู่ที่ 77.2 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.7 ล้านคน ที่สหรัฐฯ ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 18.3 ล้านคน เสียชีวิตรวม 324,869 คน ขณะที่อังกฤษ ยอดติดเชื้อรวมทะลุ 2 ล้านคนอย่างเป็นทางการ



# เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**โควิดลามปทุมฯ-  
'บักตู่' สัมผัสติด  
หากเขาไม่อยู่เตรียมแผน 'ล็อกดาวน์' ประช  
ยังนำห่วงวันเดียวไทยติดเชื้อรายใหม่ 374**

**ปทุมฯ-สระบุรีอีก  
เส้น 7 วัน  
เขต 4 คน**

ลาม "ปทุมฯ-สระบุรี" ติดเชื้อ 5 ราย เดือน คนซื้อ-เพื่อนพ่อค้า  
แม่ค้าที่เดียวกันกับตัวต้น "บักตู่" ผู้เชื้อลามสั่งล็อกดาวน์ขอ 7 วัน  
"สคบ." ทั่วประเทศ 374 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสมุทรสาคร  
360 ราย "สธ." เผยยอดตลาดกลางกุ้ง

◆ ข่าวสดหน้า 2

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## โควิดลาม □ ต่อจากหน้า 1

ติดเชื้อทะลุ 821 คน คาดอาจเจอเพิ่มขึ้น “กรุงเทพฯ” พบอีก 2 “ปากช่อง” จัดคัดแยกที่ควาน “สุพรรณฯ” ปิด 7 โรงเรียน “อุตรดิตถ์” เจอ 1 ราย “เชียงใหม่” ล็อกดาวน 3 ตำบล “ธนาคารโลก” ชี้ 2 ปีครึ่งเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ขณะที่หุ้นแดงทั้งกระดาน แท้เขาขยันทิพย์โควิด “ทั่วโลก” ฆวอังกฤษไวรัสสมณะกหลายพันผู้ ติดต่อได้เร็วขึ้นอีก 70% ยกระดับ-tier 4

สถานการณ์ไวรัสสมณะยังระบาคไม่หยุด โดยเฉพาะในตลาคกลางกึ่ง จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน

### ◆ ติดเชื้อใหม่ 382

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดในไทย ว่า วันที่ติดเชื้อใหม่ 382 ราย แยกเป็นมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกัน 8 คน ติดเชื้อในประเทศ 374 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร 360 ราย ที่เหลืออีก 14 คน มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาคกลางกึ่ง จ.สมุทรสาคร โดยรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี อาชีพช่างเสริมสวย รักษาตัวใน รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 21 ปี อาชีพรับจ้างรักษาใน รพ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รายที่ 3 เป็นหญิงไทยอายุ 48 ปี รักษาตัวใน รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

### ◆ ไทยระบาค 374

รายที่ 4 เป็นชายไทยอายุ 37 ปี อาชีพค้าขาย รายที่ 5 เป็นชายชาวลาออายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง รักษาตัวใน รพ.แห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ รายที่ 6 เป็นหญิงไทยอายุ 38 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ รายที่ 7 เป็นชายไทยอายุ 30 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.แห่งหนึ่ง จ.สมุทรสาคร รายที่ 8 เป็นหญิงไทยอายุ 42 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.เอกชน กรุงเทพมหานคร รายที่ 9 เป็นหญิงไทยอายุ 28 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.เอกชน จ.สมุทรสาคร รายที่ 10 เป็นชายไทยอายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง รักษาตัวใน รพ.รามฯ

รายที่ 11 เป็นหญิงไทยอายุ 48 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.เอกชน จ.สมุทรสาคร รายที่ 12 เป็นหญิงไทยอายุ 59 ปี อาชีพค้าขาย รักษาตัวใน รพ.เอกชน จ.สมุทรสาคร รายที่ 13 เป็นชายไทยอายุ 25 ปี อาชีพค้าขาย รายที่ 14 เป็นหญิงชาวเมียนมาอายุ 42 ปี อาชีพ

ด้านสถานการณ์ทั่วโลกป่วยทะลุ 77,144,839 ราย รักษาหาย 54,040,671 คน เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 1,699,038 ศพ

### ◆ ตลาคกลางกึ่งทะลุ 821

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร ว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 821 ราย และมีการตรวจเชิงรุกทั้งหมด 4,688 ราย ผลออกแล้ว 1,861 ราย พบว่าติดเชื้อ 788 ราย อยู่ระหว่างรอผลอีก 2,600 กว่าราย ขออย่ากังวลตัวเลขเพราะเกิดจากการค้นหาเพิ่มเติม ต้นตอชัดเจนแล้วว่าระบาดในตลาคกลางกึ่ง ไม่ใช่อาหารทะเลทั้งหมด มีจุดเริ่มต้นมาจากแรงงานเมียนมาตรวจเชิงรุกพบว่ามี การติดเชื้อมากกว่า 90% เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว มาจากต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดและเข้าสู่ จ.สมุทรสาคร สาเหตุการแพร่ระบาดกว้างในกลุ่มแรงงานเมียนมานั้น เพราะพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ที่กักตัว มีพฤติกรรมไม่สวมหน้ากาก ขณะที่อยู่ระหว่างกันหากคนเสี่ยงในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ต่าง ๆ อาจทำให้เจอตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างคึกใจขอให้คงสติ และต้องสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าสถานที่แออัด ค้องยกกรรไกรให้สูง

ต่อข้อถามตลาคการณ์ระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมการระบาดในรอบนี้ นพ.วิชาญตอบว่า อยู่ระหว่างตรวจเชิงรุกใน 7 พื้นที่ ครอบคลุมประชากรประมาณ 10,300 ราย และข้อมูลจากจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว ผลน่าจะออกในสัปดาห์หน้า หากในจำนวนนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จะขั้วตัวตั้งการระบาดอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมโรคจะเหมือนกับที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หากในกลุ่มที่เราค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จะขยายออกไปมากกว่า 4 สัปดาห์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดที่มีการตรวจเชิงรุก 10,300 ราย คือ 7 จังหวัดที่เป็นลูกแก้วตลาคกลางกึ่ง ได้แก่ 1.ตลาคทะเลไทย จ.สุพรรณบุรี 2.ตลาคแม่พวง แม่ค้าอาหารทะเลและผู้ส่งสัยหรือมีอาหาร จ.สมุทรสงคราม 3.หอพักบริเวณตลาคไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ 4.บ้านเอื้ออาทรท่าจีน จ.ราชบุรี 5.ตลาคเกาะนาคี จ.กาญจนบุรี 6.ตลาคไทรกกรก จ.เพชรบุรี และ 7.ตลาคนัคและหอพักมหาชัยนี้เวศ

## จนครปฐม และสมุทรสาคร

### ◆ หากระบาคล็อกดาวน

นพ.ทวีศิลป์ วิชาญชิน โฆษก สบค. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม สั่งให้ สธ.เตรียมหลักเกณฑ์ ล็อกดาวนจังหวัดหรือล็อกดาวนประเทศ หากมีการระบาดหลายจังหวัด ส่วนที่เขยักกัตัว 14 วันที่เคยดูอาการน่าจะจบเพิ่มอีกเพราะมีการติดเชื้อเป็นวงรอบ นอกจากนี้จะเน้นย้ำเรื่องรถขนสินค้าและคนขับในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ต้องตรวจอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่าไทยไม่ได้ติดต่อกับทางอาหารแต่ขอให้ปรุงสุกร้อนและสะอาด

### ◆ “บักคู้” ขอดู 7 วัน

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คนไม่เขยหยุดคิด ไม่เขยหยุดติดตามสถานการณ์ และได้มอบหมายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข (สธ.) อาสาไปลงพื้นที่เอง ยืนยันมาตรการของเราทั้งที่ครบถ้วนอยู่ เพียงแต่ต้องแสวงหาความร่วมมือให้มากขึ้นจากภาคเอกชน โดยเฉพาะกรณีที่รับแรงงานต่างด้าวไม่ถูกกฎหมาย เดิมคนคิดว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศค่อนข้างจะปลอดภัย เพราะที่ผ่านมา การแพร่ระบาดเรายังอยู่ในการควบคุมได้และจำนวนจำกัด 10 กว่าคน เมื่อเกิดเหตุการณ์จึงมองว่ามีรู้รัวจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการของรัฐและ สธ.

นายกฯ เปิดเผยว่า เราไทยใครไม่ได้ พวกเรามีส่วนร่วมทั้งสิ้น สิ่งคนต้องช่วยกัน ถ้าเรายังทำอย่างนี้กันอยู่มาตรการอาจไปสู่การล็อกดาวน ดังนั้นใครที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ต้องไปหาแพทย์และ สสจ.ให้เขาตรวจจะได้ปลอดภัย ขณะเดียวกันมีการล็อกดาวนในพื้นที่ไปแล้ว ตนขอเวลา 7 วันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ส่วนโรงงานต่าง ๆ ที่มีแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายหากพบสั่งปิดทันที

### ◆ เคามาตรการปีใหม่

ต่อข้อถามข่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการตรวจช่วงปีใหม่ออกมาใช้หรือไม่ นายกฯ ตอบว่า ยังรอคูก่อน รวมถึงวันเด็กด้วย

ต่อข้อถามมีการมองว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวของแรงงานต่างด้าว พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ต้องให้มีการตรวจสอบ มีการรายงานมาแล้วตนไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ต้องรับผิดชอบด้วยกันถึงจะได้ทำสำเร็จทุกเรื่อง

ต่อข้อถามหลังจากนี้จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจุดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า สังกัดจังหวัด ให้ไปคุ้มครองในพื้นที่

ต่อคำถามว่าเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมามีเห็นตัวเลขผู้ นายกฯ นอกเหนือหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า มันนอกได้หรือมันจะหลับได้หรือไม่ สื่อหลักตีพิมพ์คนลึกลับไปเรื่อย โทศศัพท์ อาน์ไลน์ และอำนาจทางต่าง ๆ คาแทบจะแตกอยู่แล้ว รวมทั้งสั่งการไปตลอดทุกเรื่องไม่ใช่เพียงมาทำวันนี้ ทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ได้หยุด เพราะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว

## ◆ ป้อง "อนูทิน" ไม่ผิด

ต่อคำถามว่าได้ให้กำลังใจนายอนูทิน หลังโดนครามาไซเชียวลุ่มหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า แล้วมันถูกไหมล่ะที่ไปโทษคนโน้นคนนี่กันทั้งหมด...ไปออกตั้งแต่ทหารตั้งแต่ตำรวจอยู่ตลอด ทั้งหมดมันอย่างนั้นไม่ได้ ต้องไปหาว่าดวงไหนมีปัญหา ดวงไหนมีการทุจริต ถ้าบอกว่ามีการเข้ามาประเทศแสนคน มีกระบวนการและมีเจ้าหน้าที่รับเงินแบบนี้ เอมมาสิว่าที่ไหน เพราะคนที่ตรวจตลอด ผบ.ท.ลงพื้นที่หาข้อมูลไม่ใช่จากทหาร แต่หาจากชาวบ้านแถวนี้ว่ามีกระบวนการเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งพบว่ามันได้เลิกไปแล้ว มีหรือกำลังมีซึ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่มีอะไร 100% ถ้าเราไม่ร่วมใจกัน แต่คนที่หาผลประโยชน์แบบนี้ มันน่ารังเกียจไม่ว่าใครทั้งนั้น คนไม่เคยละเว้นการลงโทษอยู่แล้ว

## ◆ เสียหนุไม่หวั่นทัวรัล

ส่วนนายอนูทิน รองนายกฯ และ รว.สธ. กล่าวถึงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ รวมถึงเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งว่า ตนผ่านการเลือกตั้งมาขนาดนี้ ในชีวิตเจออะไรมากมาย เรื่องแค่นี้ไม่ได้ทำให้ตนรู้สึกอะไร ถ้าใครจะระบายใส่ตนแล้วอารมณ์ดีหรือสบายใจขึ้น ตนยินดีถือเป็นกรทศอบตัวเองด้วย ถ้าบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขช่วยแตกทั้งระบบมันไม่ใช่ เพราะทีมแพทย์ทำงานหนักมาก ในไซเชียวลุ่มถ้าอดคนคนเดียวคนน้อรับหมด แต่อย่าอึดใส่ที่มงานตนอยู่ได้เพราะทีมงาน

ต่อคำถามกรณีนายอนูทินตอบโต้แพทย์รายหนึ่ง ที่เคยทำงานอยู่ใน รพ.ที่ จ.พะเยา ซึ่งโพสต์เฟสบุ๊ควิจารณ์ นายอนูทินตอบว่า คนนั้นเป็นแพทย์ฝึกหัดเขาโจมตีกระทรวงสาธารณสุขทั้งระบบไม่ได้โจมตีคน เมื่อตนเห็นไม่ได้อารมณ์ขึ้นแต่ตอบตามข้อเท็จจริง ตนขอถามว่าเมื่อมีสถานการณ์เช่นนี้ เขาควรเข้าเคมทีมงานหรือไม่ เราต้องถามตัวเองไม่ใช่เห็นด้วยกับอะไรไปทั้งหมด

## ◆ ปีใหม่ยังจัดได้

นายอนูทิน ระบุถึงการตรวจหาเชื้อใน ตลาดกลางกุ้ง ว่า ตอนนี้ตรวจเกือบครบแล้ว อัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ โดยยังไม่ให้เข้าออกและมี รพ.สนามในพื้นที่ซึ่งมีราว 100 เตียง หากมีอาการป่วยไม่รุนแรงจะรักษาในนั้น เว้นแต่คนมีอาการรุนแรงจะขนย้ายไป รพ.อื่นเพื่อรักษาต่อไป ยืนยันว่าเราไม่เวรกันแค่เพียงพอโดยเฉพาะหน้าภาคมีกว่า 50 ล้านชิ้น และหน้าภาคอื่น 95 มีเป็นล้านชิ้นเช่นกัน หากใครกักกันและขึ้นราคา สธ.จะนำออกมาทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนซื้อของแพง

ต่อคำถามการรับเงินบริจาคตาม รพ.ในต่างจังหวัด นายอนูทิน ตอบว่า เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ได้หมายถึงเราขาดแคลน

ต่อคำถามการจัดงานช่วงปีใหม่นี้หรือไม่ รว.สธ. ตอบว่า ต้องประเมินตามสถานการณ์ ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรม ยกเว้นเขตที่ประกาศควบคุม แต่หากจะจัดต้องเข้มมาตรการ โดยเฉพาะหน้าภาคต้องสวมตลอดเวลา เราอยากให้ทุกคนทำกิจกรรมปกติให้มีความสุข

## ◆ รถไฟงดจอดสมุทรสาคร

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า หลังจากสมุทรสาคร สิ้นสุดวันที่ยี่ 3 ม.ค. 64 รฟท.สั่งงดให้บริการเดินรถไฟทุกขบวนในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย-วงเวียนใหญ่ 34

ขบวน และเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง และแม่กลอง-บ้านแหลม 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63-3 ม.ค. 64

ด้านนายพิเชษฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงนามประกาศกรมการขนส่งทางราง ห้ามรถไฟจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร ที่ป้ายหยุดรถหรือที่หยุดรถในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เด็ดขาด เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองตรวจวัดผู้โดยสาร ส่วนผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางเข้าออกใน จ.สมุทรสาคร ต้องกรอกเอกสารระบุข้อมูลการเดินทาง

## ◆ ปิดสะพานปลา 2 แห่ง

นายมนต์เชียร อินทร์น้อย ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีคำสั่งปิดสะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลาสมุทรปราการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม จะผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการเรือ ที่มาจอดจะจำกัดพื้นที่ควบคุม โดยมีการคัดกรองตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด เบื้องต้นยังไม่พบใครติดเชื้อในพื้นที่ของ อสป.

ด้านนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดำเนินการ 3 มาตรการ 1.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับสมุทรสาคร เช่น สมุทรสงคราม-นครปฐม-ราชบุรี และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ เช่น จะเข้-เพชรบุรี-สุพรรณบุรี-สมุทรปราการ ให้ค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซื้อสินค้าในตลาดสดวันเสาร์-อาทิตย์ 2.ให้จังหวัดชายแดนเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามา 3.ทุกจังหวัดตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับตลาดสดวันเสาร์-อาทิตย์ หากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตาม สธ.และรายงานให้ทราบทันที

## ◆ ปากช่องงดเล่นที่ดาวนี้

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัดเริ่มเข้มงวดมากขึ้น เช่น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา มีคำสั่งจัดจ้งงานควบคุมขจัดที่ดาวนี้ใหม่ ที่จะจัดขึ้นที่ อ.ปากช่อง ตั้งแต่วันที่ 25-31 ธ.ค. และงดจัดกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่ในตัวเมือง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี นายวีโรจน์ คุญวิวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พนิชอุทิศ) 2.โรงเรียนเทศบาล 2 (อานวยวิทย) 3.โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 4.โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์ขันธ์) 5.โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสำราญ) 6.โรงเรียนเทศบาล 8 (ร่วมพัฒนาอุปถัมภ์) และ 7.ศูนย์



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตั้งแต่ วันที่ 21-25 ธ.ค.

### ◆ ชม ลีอกดาวนั 3 ตำบล

ที่ จ.เชียงใหม่ คร.คณั ศารพฤษ์ ผอ. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทีมแพทย์ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดกับแรงงานต่างด้าวใน ตัวเมืองกว่า 800 คน ส่วนกรณีเคสสาวเจ้าของ ร้านเสริมสวยใน อ.แม่เอย เดินทางไปเลือกคัง อยจ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อโควิดนั้น นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มีคำสั่ง ลีอกดาวนั 3 ตำบลใน อ.แม่เอย ประกอบด้วย ค.แม่เอย-มะลิกา-ท่าตอน ตั้งแต่วันที่ 21-24 ธ.ค. เนื่องจากหญิงสาวคนดังกล่าวเดินทางไป มาใน 3 ตำบล ที่สถานบันเทิง จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ออก ส่วนที่ รพ.กระบี่ แรงงานต่างด้าวพากันเข้า ตรวจหาเชื้อ เนื่องจากมีประวัติกลุ่มเสี่ยงเคย เดินทางไปสมุทรสาคร

### ◆ สระบุรี ีผวาติด 3 คน

ส่วนที่สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯ แถลงข่าวว่าผลการตรวจครอบครัวเจ้า ของร้านอาหารแจ่วฮ้อนใน จ.สระบุรี โดยมี 3 สาขา คือ อ.เมือง, อ.หนองแค และ อ.แก่งคอย นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของเชิงหมูในตลาดสด เมืองสระบุรี ผลออกมาว่าติดโควิด คือพ่ออายุ 41 ปี ภรรยาอายุ 45 ปี และลูกสาวอายุ 21 ปี หลังไปซื้ออาหารทะเลใน จ.สมุทรสาคร เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. จากนั้นวันที่ 17 ธ.ค. เริ่มมีอาการ ไม่สบาย จึงไปพบแพทย์ที่ รพ.สระบุรี ก่อนจะ ตรวจเจอเชื้อโควิด ส่วนผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 23 คน คือพนักงานและลูกขายเจ้าของร้าน สั่งให้ กักตัว 14 วัน สำหรับผู้ไปใช้บริการทั้งร้านแจ่ว ฮ้อนและเชิงหมู ช่วงตั้งแต่วันที่ 15-20 ธ.ค. ขอให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ส่วนที่ สมุทรปราการ โรงเรียนกว่า 20 แห่งสั่งปิดการ เรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 21-23 ธ.ค. ขณะที่ ตลาดริมถนนในตลาดปากน้ำ บรรยากาศเงียบ เหงาเนื่องจากประชาชนกลัว หลังพบว่าตลาด ปากน้ำมีกณติดเชื้อโควิด

### ◆ อุตรดิตถ์ติดอีก 1

ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล คำธรรม ผู้ว่าฯ พร้อมคณะแพทย์สาธารณสุข จังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวว่า มีแม่ค้าอาหาร ทะเลวัย 48 ปี ติดเชื้อโควิดหลังเดินทางไปซื้อ อาหารทะเลในตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร จากนั้นมาขายที่แผงตลาดบ้านขุน ค.ทุ่งตะเภา อ.เมือง โดยเช่าห้องพักอยู่ใกล้ตลาด ขณะนี้ได้

อ.เมือง โดยเช่าห้องพักอยู่ใกล้ตลาด ขณะนี้ได้ นำผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 8 คน เป็นครอบครัวและ แม่ค้าอีกกว่า 100 คน กักตัว 14 วัน พร้อมทั้ง ปิดตลาดบ้านขุนเป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งเลื่อน การจัดงานกาชาด และงานพระยาพิชัยดาบหัก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-18 ม.ค., งานวันเด็กแห่งชาติ, งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ และ กิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก

### ◆ กรุงเทพฯ ้วยอีก 2

วันเดียวกัน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงหลังกรุงเทพฯ มีการติดเชื อ 2 ราย ว่า วันที่พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 คน ทั้งหมด เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง โดยรายแรกเป็น ลูกจ้างทำงานที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร พักอาศัย ในเขตบางขุนเทียน อีกรายอยู่ระหว่างสอบสวน โรค รวมขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีผู้ป่วย 4 ราย สำหรับผู้ป่วยรายแรกที่ประชาชน มีผู้สัมผัส เสี่ยงสูง 51 คน ตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วัน รายที่ 2 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย รายที่ 3-4 อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค นอกจากนี้ได้ สั่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในตลาด เสี่ยง 56 แห่ง โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงาน ต่างด้าว ที่ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) เขตจตุจักร กว่า 120 คน

ดร.สุภัทรา จำปาทอง ประชุมคณะ กรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 64 ระบุว่า มติคณะกรรมการให้เลื่อนการจัด งานวันเด็กออกไปก่อน ส่วนจะกำหนดวันใด ขอประชุมอีกครั้ง

### ◆ คาด 2 ปีครึ่ง สก.ฟื้น

ด้านนายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นัก

เศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก กล่าวว่า เวียดนามก็ได้รับเม็ดเงินกระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ครั้งนี้ไว้แล้ว หากระบาดหนักจนไทย ต้องล็อกดาวน์อีกครั้งเหมือนรอบแรก จะทำให้ กระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมคิดลบ รุนแรงเหมือนกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เพราะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มีผลต่อ การจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของคนใน ประเทศ และเศรษฐกิจไทยอาจติดลบรุนแรง ได้ ทั้งนี้ยังคาดว่าภาครัฐยังมีงบประมาณ แด่ อาจต้องให้เพิ่มขึ้นในการดูแลเศรษฐกิจ หาก สถานการณ์เลวร้ายไปกว่าเดิม ซึ่งยังประเมิน ไม่ชัดเจนว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจเท่าไร เตรียม ทบทวนและเปิดเผยรายงานตัวเลขในเดือน ม.ค.นี้ โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปีติดลบ 8% และปี 64 ขยายตัว 4% คาดเศรษฐกิจจะกลับ มาฟื้นตัวในอีก 2 ปีครึ่ง

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บรรยากาศตลาด หุ้นไทยในวันนี้ แดงทั้งกระดานจากนักลงทุน แห่งทยขายหุ้น เหตุพิษโควิดระบาดรอบใหม่ โดยเปิดตลาดช่วงเช้าดัชนีติดลบทันที 51 จุด และระหว่างวันยังมีการขายต่อเนื่อง จากหุ้น ขนาดใหญ่กลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ปิดตลาดที่ดัชนี 1,401.78 จุด ตดลง 80.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 129,430.44 ล้านบาท



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

และปี ๒๕๖๒ ขยายตัว ๔๑% ทศกศปป.จะกลับมาฟื้นตัวในอีก 2 ปีครึ่ง

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้ แดงทั้งกระดานจากนักลงทุนแห่เทขายหุ้น เหตุพิษโควิดระลอกใหม่ โดยเปิดตลาดช่วงเช้าดัชนีลดลงทันที 61 จุด และระหว่างวันยังมีกรขายต่อเนื่อง จากนั้นขนาดใหญ่กลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ปิดตลาดที่ดัชนี 1,401.78 จุด ลดลง 80.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 129,430.44 ล้านบาท

## ◆ ผู้เสียชีวิตรายวัน

จากกรณีเฟซบุ๊กชื่อหากเห็นอยาก จึงหยุดพักเสียก่อน ได้โพสต์ข้อความว่า ผลตรวจออกมาแล้วครับผมกับแฟนคิดโควิด ผู้สื่อข่าวจึงหาข้อมูลจนทราบว่า ผู้ที่โพสต์เป็นพ่อค้าอาหารทะเลอายุ 42 ปีและภรรยาอายุ 37 ปี ขายอยู่ที่ตลาดนัดหน้าวัดสระบัว หมู่ 1 ต.บึงนาราง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยพ่อค้าอาหารทะเลเปิดใหม่โลนว่าเมื่อคืนวันที่ 4 ธ.ค. ไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร จากนั้นเดินทางกลับบ้านย่านคลอง 11 ธัญบุรี กระทั่งช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นไปขายของที่ตลาดนัดวัดสระบัว โดยทั้งคู่ใส่หน้ากากตลอดเวลา จนวันที่ ๘ ธ.ค. หลังขายของเสร็จจึงเดินทางไปซื้อของตลาดทะเลไทย โดยตั้งแต่วันที่ 7-12 ธ.ค. ไปตลาดอาหารทะเลและไปขายของ

จากนั้นวันที่ 13 ธ.ค. ตอนเช้าไปขายของที่ตลาดการเคหะคลองหก หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จากนั้นวันที่ 18 ธ.ค. แฟนสาวมีอาการตัวร้อนเหมือนเป็นไข้ พอวันที่ 19 ธ.ค. แฟนสาวยังคงตัวร้อนรู้สึกแสบคอ ปวดหัว อีกทั้งทราบข่าวมีคนติดเชื้อที่สมุทรสาคร เลยไปตรวจ

ที่ รพ.แห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. กระทั่งทราบว่าติดเชื้อโควิด ส่วนลูกชายอายุ 16 ปี ตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ขณะนี้กักตัวที่บ้าน 14 วัน ก่อนจะโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเตือนลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าที่ใกล้ชิด ให้ระวังตัวและไปตรวจหาเชื้อด้วย ขณะที่บริเวณจุดขายสินค้าที่สามีภรรยาขายอยู่ ทางเทศบาลสั่งห้ามค้าขายชั่วคราว และเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงกรณี 2 ผู้เสียชีวิตดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้รายละเอียดบอกขอให้ สบค. แกลงเอง

## ◆ สร้าง รพ.สนามมหาชัย

ต่อมาเวลา 16.00 น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.รพ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และส่วนนำพื้นที่ยูนริสิงห์ เพื่อวางแผนการสร้าง รพ.สนาม 2 แห่ง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด โดยทั้ง 2 แห่งจะมีเตียงราว 500 เตียง ภายใน รพ.จะมีระบบการดูแลการแพทย์ การอนามัย หมอที่รักษาโดยจะเริ่มทยอยเอา

สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.รพ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และส่วนนำพื้นที่ยูนริสิงห์ เพื่อวางแผนการสร้าง รพ.สนาม 2 แห่ง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด โดยทั้ง 2 แห่งจะมีเตียงราว 500 เตียง ภายใน รพ.จะมีระบบการดูแลการแพทย์ การอนามัย หมอที่รักษาโดยจะเริ่มทยอยเอาเตียงมา รพ.ในวันที่ 22 ธ.ค.

## ◆ อังกฤษไวรัสกลายพันธุ์

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ยกระดับทั้ง 32 เขตในกรุงลอนดอนเข้าสู่การเฝ้าระวังระดับ “เทียร์ 4” เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถติดต่อได้เร็วขึ้นอีก 70% ทำให้แทบทุกประเทศในทวีปยุโรป ทั้งเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ทยอยประกาศระงับการเดินทางทั้งทางบก-น้ำ-อากาศมาอังกฤษ โดยนายแมตต์ แฮนค็อก มว.สาธารณสุขของอังกฤษ ออกมายอมรับว่ายังควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ ส่วน นพ.คริส วิตตี อธิบดีกรมควบคุมโรคของอังกฤษ ไม่ยืนยันว่าการกลายพันธุ์ครั้งนี้จะเป็นอันตรายมากขึ้นหรือเชื้อโรคจะต่อต้านภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้ดีขึ้น ปัจจุบันอังกฤษติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 2,040,147 ราย เพิ่มขึ้นวันเดียว 35,928 คน เสียชีวิตเพิ่ม 326 ศพ รวมเป็น 87,401 ศพ.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▶ **รพ.สนาม...นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต** ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะลงตรวจตลาดกลางกึ่ง จ.สมุทรสาคร และสถานประกอบการเอกชนเตรียมก่อสร้าง รพ.สนาม สยบโควิด-19

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 9



**ตรวจต่างต่าอื่อกกบ.ตลาดสด-ไซตื่ก่อสร้าง จิต80ที่บรูกหาเชือ'โควิด-19'ละเอียตรายคน**

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดย "แรงงานต่างด้าว" เป็นอีกกลุ่มที่ต้องจับตาจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นผลให้ขณะนี้หลายพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบทำงานต้องเร่งตรวจสอบ ค้นหาผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพื่อจะได้สกัดกั้นไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น

สำหรับ กทม. เป็นที่รู้จักถึงจำนวนผู้ใช้แรงงานที่เป็นบุคคลต่างด้าวมากเป็นอันดับต้นของประเทศ จากการสำรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นสัญชาติ ลาว กัมพูชา และ เมียนมา มีการพักอาศัยและใช้แรงงานอยู่ใน กทม.ประมาณ 400,000-600,000 คน จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.

ทุกแห่งทั่ว กทม. ทั้ง 472 แห่ง รวมถึงท่าเรือ แม่ค้าคนกลางที่มี การติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร 3.สำนักงานเขตดำเนินการคัดกรองเชือโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 100% 4.ให้ รร.สังกัด กทม. ตรวจสอบผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19

พล.ต.อ.อัศวิน เผยได้สั่งการให้ทุกเขตทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัย และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ปูพรมตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ แคมป์คนงานก่อสร้าง ตลาดสด และสถานที่ที่มีจะเป็นแหล่งที่มีการรวมตัวกันของแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้อีแต่ละสำนักงานเขตได้ลงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้

ก็จะใช้มาตรการเดียวกัน เบื้องต้น กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การ 80 ทีม ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกใน กลุ่มแรงงานต่างด้าว ตั้งเป้าตรวจสอบให้ได้ 10-30 เขต/วัน กำหนดกลุ่มตรวจตัวอย่างหา เชือให้ได้ 5,000-8,000 ตัวอย่างภายใน สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชือโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม. ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขต

คน จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน มีมติให้กำหนด 10 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีมาตรการเร่งด่วนสำหรับการคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย

- 1.ตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าสู่ กทม. 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่บัดนี้
- 2.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกั้นหาเชือ งานก่อสร้าง หรือเข้าแก๊วพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว
- 3.ตรวจให้ฟรีทั้งหมด ขอให้พาลูกจ้างต่างด้าวมาตรวจด้วย
- 4.นำตัวไป SWAB เพื่อเก็บตัวอย่างเชือ และนำตัวเข้าสู่ระบบการ รักษาต่อไป
- 5.ฝากไปถึงเจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของแคมป์คนงานก่อสร้าง และแยกใช้สิ่งของส่วนตัว ขณะเดียวกัน

ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม. ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างทุกแห่ง ตามมาตรการป้องกันได้แก่ การตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ การ จัดเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง และแยกใช้สิ่งของส่วนตัว ขณะเดียวกัน

รุก (Active Case Finding) ในกลุ่มคนงาน

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**โควิดสมุทรสาครพุ่ง 821**  
**ติดวันเดียว 127 คน**  
**สธ.ตั้งรพ.สนามรับมือ**  
**ไฟล์สระบุรีป่วยอีก 3 ราย**  
**อุตรดิตถ์ 1-กทม.เพิ่ม 2**  
**บิว.ค้นหาผู้สัมผัสแพกิ้ง**  
**บิกตูขอ 7 วันเคาะแผนปีใหม่**

สคบ.สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 382 ราย เป็นต่างตัว 360 คน ติดในประเทศจาก 7 จว. ที่ียงสมุทรสาคร 14 มาจาก ตปท. 8 คน ส่วนความลับหน้า ตรวจเชื้อ จุดตั้งต้นระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จากแรงงาน เมียนมา ที่อาจเคลื่อนย้ายมาจากต่างประเทศ เร่ง ถอดรหัสพันธุกรรมโยงพื้นที่ใด ผลแล็บพบป่วยเพิ่มอีก 127 คน ยอดสะสม 821 ราย ลุ้นอีกมากกว่า 2,600 คน ขณะที่จำนวนคนติดเชื้อโยงตลาดกุ้งไฟล์อีกหลายจังหวัด นายกฯรูดูสถานการณ์ 7 วัน ก่อนถกเคาะมาตรการ ปีใหม่ ด้านมท.      ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด โดยเฉพาะที่พรมแดนติดสมุทรสาคร สแกนหาคนที่เคยเดินทางมาซื้อของที่ตลาดกลางกุ้ง คุ่มเข้มชายแดน 24 ชั่วโมง

### สกัดต่างด้าวลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 382 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 360 ราย และมาจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย โดยเดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 1 ราย สหรัฐอเมริกา 3 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย ยูเครน 1 ราย คูเวต 1 ราย และซูดาน 1 ราย ส่วนติดเชื้อในประเทศ 14 ราย โดยพบใน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ราย นครปฐม 2 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สมุทรสาคร 5 ราย กทม. 2 ราย และตาก 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,289 ราย หายป่วยเพิ่ม 12 ราย หายป่วยสะสม 4,053 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,176 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย

### สมุทรสาครติดเชื้อสะสม 821 ราย

ด้านนพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) แถลงเพิ่มเติมโดยสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจ.สมุทรสาคร สรุปเวลา 11.30 น. ว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 127 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 821 ราย แบ่งเป็นอยู่ใน รพ.33 ราย และตรวจเชิงรุกทั้งหมด 4,688 ราย ผลออกแล้ว 1,861 ราย พบการติดเชื้อ 788 ราย อยู่ระหว่างรอตรวจอีกมากกว่า 2,800 ราย ซึ่งช่วงบ่ายอาจจะปรับตัวเลขเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขออย่ากังวลกระบวนการตัวเลขเพราะเกิดจากการค้นหาเพิ่มเติม

### สธ.เร่งถอดพันธุกรรมหาต้นตอระบาด

โดย นพ.วิชาญกล่าวคือว่า ภาพรวมการระบาดของโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร จากการดูแลพื้นที่การระบาดและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า จุดตั้งต้นของการระบาดอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็นตลาดกุ้งเลี้ยง ไม่ใช่อาหารทะเลทั้งหมด จากนั้นน่าจะระบาดเป็นวงเฉพาะในกลุ่มแรงงานเมียนมา ซึ่งสมมติฐานสาเหตุการระบาดทางระบาดวิทยา โดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายให้ความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกันว่า น่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากแรงงานเมียนมา เนื่องจากค้นหาหรือตรวจสอบพบติดเชื้อมากกว่า 90% ในกลุ่มแรงงานเมียนมา จึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาจากต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดและเข้าสู่ จ.สมุทรสาคร และเพื่อเป็นการพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว จึงอยู่ระหว่างถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อดูความเชื่อมโยงว่า เชื้อที่พบนั้นเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ใด

นพ.วิชาญกล่าวต่อว่า สาเหตุที่เกิดการระบาดวงกว้างในกลุ่มแรงงานเมียนมานั้น เพราะพฤติกรรมอยู่ร่วมกันหนาแน่นในพื้นที่พักอาศัย มีพฤติกรรมติดต่อกันระหว่างวันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ น่าเป็นสาเหตุหลักในการแพร่ระบาดวงกว้างในกลุ่มนี้ ดังนั้น จึงอยู่ระหว่างค้นหาคนเสี่ยงในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ต่างๆ และอาจทำให้เจอตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขออย่าตกใจเพราะสะท้อนถึงมาตรการควบคุมโรคซึ่งทำงานอยู่ ทั้งนี้ หากมีอาการทางเดินหายใจ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ ขกการดีให้สูงเข้าไว้

### เร่งสัแกนเชิงรุก 7 พื้นที่โยงตลาดกุ้ง

“ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจเชิงรุกใน 7 พื้นที่ ครอบคลุมประชากรประมาณ 10,300 ราย และข้อมูลจากจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว ผลน่าจะออกสัปดาห์หน้า เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดว่าเป็นไปอีกนานแค่ไหน หากจำนวนนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มก็จะชี้ชัดว่า ติงการระบาดอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ดังนั้นระยะเวลาที่จะใช้ควบคุมโรคจะเหมือนกับที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ แต่หากในกลุ่มที่เราค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่จะใช้ในการควบคุมโรคก็จะขยายออกไปมากกว่า 4 สัปดาห์” นพ.วิชาญกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดที่ตรวจเชิงรุก 10,300 ราย คือ 7 จังหวัด ที่เป็นลูกค้าตลาดกลางกุ้ง คือ 1.ตลาดทะเลไทย จ.สุพรรณบุรี 2.ตลาดแม่พวง แม่ค้าอาหารทะเลและผู้ส่งส่วยหรือมืออากร จ.สมุทรสงคราม 3.หอพักบริเวณตลาดไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ 4.บ้านเอื้ออาทรทำจีน จ.ราชบุรี 5.ตลาดเคหะนาดี จ.กาญจนบุรี



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

6.ตลาดโคกกรวด จ.เพชรบุรี และ  
7.ตลาดนัดและหอพัก มหาชัยนิเวศ  
จ.นครปฐม และสมุทรสาคร

**กทม.เจออีก 2 รวมสะสม 4 โยงสมุทรสาคร**  
วันเดียวกัน ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  
ในหลายจังหวัดต่อเนื่อง ซึ่งมีความเชื่อมโยง  
กับผู้ติดเชื้อวัย 67 ปี ในตลาดกลางกุ้ง  
จ.สมุทรสาคร โดย ร.ด.อ.พงศกร ขวัญเมือง  
โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงหลัง  
ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรณี  
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า วันนี้  
พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยโควิด-19  
สะสมในกรุงเทพฯ 4 ราย ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ  
แก๊ง จ.สมุทรสาคร โดยที่พบวันนี้ 1 ราย  
เป็นลูกจ้างทำงานที่แก๊ง จ.สมุทรสาคร  
พักอาศัยในเขตบางขุนเทียน อีกรายรักษา  
ตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  
อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ต้องรอรายละเอียด  
จาก ศบค. ส่วนกรณีผู้ป่วยรายแรกที่  
ประจวบฯ เขตบางซื่อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
51 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้กักตัวดู  
อาการ 14 วัน ผู้ป่วยรายที่ 2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
4 ราย ตรวจแล้วผลยังไม่ออก ส่วนผู้ป่วย  
รายที่ 3 และรายที่ 4 อยู่ระหว่างติดตาม  
สอบสวนโรค

**กทม.ตรวจ 56 ตลาดรับของจากแก๊ง**  
ทั้งนี้ ในส่วนกรุงเทพมหานครจะ  
ตรวจแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ  
ตลาดเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่อาจ  
สัมผัสแหล่งระบาด โดยจะสุ่มตรวจตัวอย่าง  
หาเชื้อโควิดแรงงานต่างด้าว ในตลาดกลุ่ม  
เสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อเชื่อมกับ  
จ.สมุทรสาคร เน้นแรงงานเมียนมา และตลาด  
ที่รับของจากแก๊ง จ.สมุทรสาคร มาขาย  
รวม 56 ตลาด โดยกรุงเทพมหานคร  
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่  
80 ทีม ลงพื้นที่ตรวจได้ 10-30 เคส/วัน  
กำหนดสุ่มตรวจตัวอย่างหาเชื้อให้ได้  
5,000-8,000 ตัวอย่าง ภายใน 7 วัน  
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ย้ำขอความ  
ร่วมมือไม่จัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ แต่  
หากต้องจัดให้ขออนุญาตสำนักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร ส่วนงานที่มีคนไม่เกิน  
200-300 คน จัดได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม

ต้องขออนุญาตทุกกิจกรรม ซึ่งกรุงเทพมหานคร  
จะออกประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการ  
แพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ภายในวันนี้

**สระบุรีติดยกครัว 3 คนชายแจ้วอ่อน**  
เช่นเดียวกับที่ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์  
รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
แถลงสรุปสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่า  
จากเหตุการณ์ดังกล่าว จ.สระบุรี เร่งค้นหา  
ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อเนื่อง กระทั่งวันที่ 20  
ธันวาคม โรงพยาบาลสระบุรี ตรวจวิเคราะห์  
ทางห้องปฏิบัติการพบผู้ป่วยโควิด-19  
จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวชายหมู่  
กระทะแจ้วอ่อน ใน จ.สระบุรี ที่เข้าไปซื้อ  
ของสดที่พื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร  
หลายครั้ง ช่วงวันที่ 8, 12, 14, 16 ธันวาคม  
โดยผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้มีอาชีพเปิดร้าน  
ขายหมูกระทะแจ้วอ่อนคาแป๊ะ บูฟเฟต์ 149  
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

**กักผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 คนปิดร้าน 3 สาขา**  
“เป็นบิดา อายุ 41 ปี มารดา อายุ 45 ปี  
และบุตรสาว อายุ 21 ปี ที่ผ่านมายัง 3 คน  
มีไข้ ปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น จนเข้ารับตัว  
ที่โรงพยาบาลสระบุรี แพทย์ตรวจพบเชื้อ  
โควิด-19 ขณะนี้ได้เข้ารับยาในโรงพยาบาล  
สระบุรี อาการอยู่ในเกณฑ์ดี สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้สอบสวน  
ควบคุมโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย  
ซึ่งเป็นลูกจ้างที่ร้านทั้ง 3 สาขา โดยแยก  
กักตัวและเฝ้าระวังต่อเนื่อง 14 วัน ส่วน  
ร้านค้าทั้ง 3 สาขาขอความร่วมมือยุติการ  
ให้บริการไปแล้ว” นายแมนรัตน์กล่าว

**แจ้งลูกค้าแจ้วอ่อนเฝ้าระวังอาการตัวเอง**  
และว่า ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านอาหาร  
ตั้งแต่วันที่ 15-20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา  
ร้านแจ้วอ่อนคาแป๊ะบูฟเฟต์ 149 ซึ่งมี  
3 สาขา สาขา 1 อำเภอหนองแค สาขา 2  
อำเภอแก่งคอย และสาขา 3 อำเภอเมือง  
สระบุรี และตลาดหนองเสือ จ.ปทุมธานี  
ที่เจ้าของไปขายเนื้อสดที่ตลาดได้สังเกต  
อาการตนเอง 14 วัน ให้สวมหน้ากาก  
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยง  
คลุกคลีใกล้ชิด หากเริ่มป่วยมีไข้ ไอ  
เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส  
ให้รีบไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน  
โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท  
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง หรือโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ สระบุรี โดยหลีกเลี่ยงเดินทาง  
ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิด  
กับแรงงานต่างด้าวเมียนมา แต่กลับจาก  
จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม  
ถึงปัจจุบัน ให้แยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน  
นับตั้งแต่วันเดินทางกลับ ส่วนแรงงาน  
ต่างด้าวเมียนมา ที่ไม่ได้เดินทางออก  
นอกจังหวัด ให้กักตัวอยู่ที่ที่พัก 14 วัน

**โผล่อุตรดิตถ์แม่ค้าอาหารทะเล**  
ขณะที่นายผล คำธรรม ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงผลตรวจเชื้อ  
โควิด-19 ของแม่ค้าอาหารทะเลรายหนึ่ง  
อายุ 48 ปี ที่นำอาหารทะเลมาจากตลาด  
มหาชัย จ.สมุทรสาคร ไปขายในพื้นที่ว่า  
ผลตรวจเป็นบวก แสดงว่าเชื้อโควิด-19  
แน่นอนแล้ว ส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะ  
สามีของแม่ค้า นำสารคัดหลั่งไปตรวจเช่นกัน  
อยู่ระหว่างรอผล นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคน  
ใกล้ชิดทั้ง คนล้างอาหารทะเล และผู้ช่วย  
รวม 8 ราย ถือว่าเสี่ยงสูงเช่นกัน สำหรับ  
สถานบันเทิงยังเปิดตามปกติ งานรื่นเริง  
หรืองานประจำปีของแต่ละอำเภอให้เลื่อน  
การจัดงานออกไปก่อน

**แม่สอดพบแคชเชียร์สาวพม่าติดโควิด**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก  
ได้โปรดเวชสงขุเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังแห่งหนึ่ง  
ของ อ.แม่สอด หลังพบพนักงานหญิง  
ชาวเมียนมา ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดย  
สอบสวนพนักงานในห้างเจ้าของห้าง ต้อง  
ให้กักตัวผู้เสี่ยงสูง หลังพ้นยาม่าเชื้อในฟุ้ง  
และบริเวณใกล้เคียง สำหรับพนักงานเคาน์เตอร์  
รายนี้สัมผัสลูกค้ามาก เพราะเป็นผู้ตรวจสอบ  
สินค้า รับเงิน ทอนเงิน ซึ่งวันนี้ ห้าง  
ดังกล่าวปิด 1 วัน เพื่อทำความสะอาด  
สำหรับพนักงานหญิงชาวเมียนมา รักษาตัว  
อยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว

**ย้ำชช.การ์ดตกอาจต้องล็อกดาวหน้า**  
ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุน ที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วงหนึ่งถึง  
สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ว่า  
อึ้งแล้ววันแรกจนถึงวันนี้มีไม่หยุดคิดและ



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ติดตามสถานการณ์ และมอบให้รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ชื่นชมมาตรการยังทำครบถ้วน แต่ต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการรับแรงงานต่างด้าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขึ้นแสดงถึงว่ามีรัฐบาลที่ดี จากผู้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบมาตรการสาธารณสุข เราไทย ใครไม่ได้ พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้น แม้รัฐบาล หน่วยงานจะมีมาตรการออกไป แต่ทุกคนต้องช่วยกัน

“ถ้ายังทำอย่างนี้ในอนาคตอาจจะ ต้องไปสู่การล็อกดาวน์ก็จะมีปัญหาแน่นอน แต่เรายังไม่ถึงจุดนั้น หลังรับฟังสรุปจาก สาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ยังควบคุมได้อยู่ มีการเตรียมความพร้อม ต่างๆ ทั้งการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล สนาม ยาฟ้าพิราเวียร์ เพียงแค่คนเหล่านี้ ต้องเข้าสู่ระบบให้ได้ เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นพาหะกับผู้อื่น” นายกชกล่าว

นายกฯให้รอ 7 วันเคาะมาตรการปีใหม่  
และว่า มีบางพื้นที่ล็อกดาวน์แล้ว และเดินทางตรวจสอบเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อ เพิ่มเติม โดยจะรออีก 7 วันข้างหน้า จึงจะ พิจารณาว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วงปีใหม่ หรือไม่ ขออย่าเพิ่งตื่นตระหนก หวังว่า ภายใน 7 วัน ทุกอย่างจะคลี่คลาย วันนี้ ตรวจสอบอย่างไรก็พบ เพราะเป็นพื้นที่ที่ แรงงานกลุ่มนี้อาศัยอยู่ และการเคลื่อนย้าย เข้ามาคือปัญหา เกิดจากลักลอบออกไป แล้วลักลอบกลับเข้ามาใหม่ พร้อมขอให้คนไทย ช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งเจ้าหน้าที่

สั่งตามตัวแรงงาน-ปิดรับใช้แรงงานผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า วันนี้ กำหนดมาตรการไปแล้วต้องติดตามตัวแรงงาน ทุกคน หากเจอโรงงานใดมีแรงงานผิดกฎหมาย ต้องปิดโรงงาน พร้อมทั้งกำกับถึงคนที่ทำ ทำเรื่องโก่งหรือผิดกฎหมายว่าทำไมถึงไม่เข้ามา หากินสุจริต ส่วนเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไป เกี่ยวข้อง สั่งการให้ตรวจสอบแล้ว และขอให้ รับผิดชอบด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัย พร้อมกันนี้ ยังสั่งทุกจังหวัดสุ่มตรวจตลาด และพื้นที่ ขอประชาชนช่วยให้ข้อมูล เพราะ ไม่ต้องการให้กลับไปสู่การล็อกดาวน์อีก การ ระบาดในไทยขณะนี้รู้ที่มา เหมือนครั้งแรกที่ สนามมวย แต่ผู้ติดเชื้อมากกว่า ย้ำให้ปฏิบัติ มาตรการทางสาธารณสุข



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ผวาโควิดกลายพันธุ์**  
**แอนต็อกเดินทางอังกฤษ**  
หลายประเทศตั้งแง่ต้อนรับ  
เกาหลีใต้ทูปสถิติป่วยใหม่  
วันเดียวมากกว่า1พันคน  
อินเดียดับเกิน2ร้อย2วันติด

หลายประเทศประกาศไม่ต้อนรับ  
นักเดินทางจากสหราชอาณาจักร  
หลังพบไวรัสโควิดกลายพันธุ์  
ส่วนใหญ่โดยสารสายการบินยูไนเต็ด  
แอร์ไลน์ส ต้องแตกตื่นทั้งลำ  
จากเหตุการณ์ผู้โดยสารป่วยโควิด-19  
ต่อ : ผวา - หน้า 11

ทราบ



(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓



## มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

### ต่างดาว

ประกาศล็อกดาวน์ จ.สมุทรสาคร เพราะขณะนี้ยังใช้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมอะไร ขณะเดียวกัน ผวจ.ทุกจังหวัด นอกเหนือจาก จ.สมุทรสาคร สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคุมโรคได้เช่นกัน

นายวิษณุกล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความหละหลวมของฝ่ายความมั่นคงที่ปล่อยให้แรงงานผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนจนส่งผลกระทบต่อประเทศว่าในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการหารือกัน แต่ระหว่างนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติจะใช้กฎหมายลงโทษเจ้าหน้าที่ซึ่งละเว้นหน้าที่และปล่อยปะละเลย ซึ่งในวันที่ 22 ธันวาคม ที่ประชุมครม.จะพิจารณาถึงกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จ.สมุทรสาคร ถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคการผลิต การส่งออก และเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบประมาณวันละ 1,000 ล้านบาท จากเม็ดเงินลงทุนใน จ.สมุทรสาคร 3 แสนล้านบาท เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามียักษ์ ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งปิดโรงงานใน จ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1 ราย จากจำนวนโรงงานที่ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรสาคร กว่า 6,000 แห่ง

“การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการลักลอบเข้าไทยของแรงงานต่างด้าว สะท้อนความหละหลวมในมาตรการของรัฐบาล ทำให้มีขบวนการลักลอบนำ

แรงงานเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย จึงอยากให้รัฐบาลเร่งหยุดขบวนการเหล่านี้ เพราะมองว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ต้องหยุดขบวนการให้ได้ ไม่งั้นมันจะสร้างความเสียหายกับประเทศ” นายสุพันธุ์กล่าว

ทั้งนี้ ส.อ.ท.เห็นด้วยกับแนวทางจัดโควตานำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาในระบบการจ้างงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องต่างๆ ทั้งประวัติบุคคลด้านสาธารณสุข ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่าขนอกระบบ แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านการแพทย์ในการตรวจสอบโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อสกัดการดูกลามของเชื้อไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือป้องกันกระบวนของไวรัสโควิด-19 สำหรับภาคอุตสาหกรรม แบ่งตามลักษณะของอุตสาหกรรม เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกอบการวางแผนเตรียมการป้องกันและส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

วันเดียวกัน พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทาง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งทหารหลักและทหารพราน เพิ่มมาตรการป้องกันชายแดนอย่างเต็มที่ แต่ต้องยอมรับว่าชายแดนมีความยาวถึง 5,526 กิโลเมตร จึงอาจมีช่องโหว่ ซึ่ง ผบ.ทบ.ได้สั่งเพิ่มเติมกำลังไปแล้ว รวมทั้งเพิ่มมาตรการ เช่น เพิ่มจุดเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติ การวางเครื่องกีดขวาง กำลั้งพลาตตระเวนเดินเท้า จักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือ รวมทั้งบินโดรน ตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดน นอกจากนี้ได้สั่งการให้กำลังพล 7 กองกำลังตามชายแดน มีมาตรการในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วย

ว่า ได้ใช้กลไกประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น ขณะนี้ได้รับคนไทยที่จะกลับจากประเทศเมียนมาแล้ว 201 คน อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน มีผู้คัดค้าน 77 คน ส่วนผู้คัดค้านเข้าประเทศ มี 138 ครั้ง จำนวน 279 คน มากที่สุดที่ จ.ตาก เชียงราย และกาญจนบุรี โดยผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวได้ผลักดันออกนอกประเทศแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่รับสินบนนำเข้าแรงงานต่างด้าว พล.ท.สันติพงศ์ กล่าวว่า ผบ.ทบ.ยืนยันแล้วว่าไม่มี เมื่อถามว่า ขณะนี้แรงงานต่างด้าวทะเลแค้นกำแพง 3 ชั้นในการสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 จะมีการปรับแผนงานอย่างไร พล.ท.สันติพงศ์ ระบุว่าทุกส่วนปฏิบัติงานเต็มที่ ผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์คือผู้ว่าฯต้องประสานทหาร ตำรวจ และกองกำลังในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือ ยืนยันว่ากองทัพบกทุ่มสรรพกำลังในการตรวจตราแนวชายแดนอย่างเต็มที่



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

เมื่อถามว่า แรงงานต่างด้าวที่ จ.สมุทรสาคร เป็นการทยอยลักลอบเดินทางเข้ามาหรือไม่ พล.ท.สันติพงศ์ กล่าวว่า จากสถิติไทยมีแรงงานต่างด้าว 2.4 ล้านคน ซึ่งเข้ามาแบบถูกต้อง ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร ถือเป็นแหล่งที่มีชาวเมียนมา เข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากเป็น แรงงานถูกกฎหมาย ต่อข้อถามว่า หาก เป็นแรงงานถูกกฎหมายแล้วเชื้อเข้ามาได้ อย่างไร พล.ท.สันติพงศ์กล่าวว่า เป็นหน้าที่ ของศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ สืบสวนสอบสวน

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความ สงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) นครพนม ได้ออกลาดตระเวนลำน้ำโขง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมามาก่อนพบเรือก๊อบเปลายาวเครื่องยนต์ดีดักท้าย จากฝั่งประเทศลาว เข้ามาบริเวณสะพาน

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมามาก่อนพบเรือก๊อบเปลายาวเครื่องยนต์ดีดักท้าย จากฝั่งประเทศลาว เข้ามาบริเวณสะพาน นิคราพไทย-ลาว แห่งที่ 8 บ้านห้อม ด.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม มี หญิงสาวลงจากเรือ ถือกระเป๋าสะพาย อย่างต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้า ตรวจสอบ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย เมื่อ ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว หญิงสาว คนดังกล่าวไม่มีเอกสารใดๆ มาแสดง และยอมรับว่าเป็นชาวลาว ลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการตรวจสอบข้อมูล ทราบชื่อ หญิงสาวรายนี้คือนางสัมเป็ริ้ว มะนิวัน อายุ 18 ปี อยู่บ้านนาตาด เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว ส่วนสาเหตุ ที่ต้องหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เพราะเคยมาทำงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง และมีสามีเป็นคนไทย ช่วงเกิดไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ได้เดินทางกลับไป อยู่บ้านเกิดแต่ทนคิดถึงสามีไม่ไหว จึง ว่าจ้างเรือหาปลาให้มาส่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สก.เมือง นครพนม รับไว้ดำเนินคดีต่อไป



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ทราบ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5) (นายพีระ อารีรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

**ส**ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้ป่วยโดยเฉพาะแรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นหลักกันอย่างรวดเร็ว นับเป็นตัวเลขพุ่งสูงครั้งแรกในทีเดียวที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และยังพบคนไทยบางส่วนในหลายจังหวัดที่ติดเชื้อจากแหล่งเดียวกัน

ไม่ว่าวันนี้ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กำลังอธิบายข้อสงสัยการระบาดที่แพงกุ่มหาชัยว่าเป็นการ “ระบาดระลอกใหม่” (Newly Emerging) เป็นการติดเชื้อใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว ไม่เชื่อมโยงเป็นลึกลับเดียวกันกับระลอกแรกที่เกิดขึ้นภายในสนามมวยเรทีนและผับย่านทองหล่อ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 จึงไม่เรียกว่าเป็นการระบาดระลอกสอง (Re-Emerging) ก็ตาม แต่นั่นคือการระบาดอยู่ดี

ทำให้คนไทยทั้งประเทศเสียความรู้สึกอย่างยิ่งเพราะคิดว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น

เมื่อย้อนไปดูในเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ในวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ลงข่าวว่า CNN กล่าวชมเชยประเทศไทยว่าเป็น หนึ่งใน 4 ประเทศ ร่วมกับฟินแลนด์ กรีซ และนิวซีแลนด์ ได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็น “เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้มาประเทศ และ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ มีการดูแล เอาใจใส่ และบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม ในเรื่องควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้!!!”

แต่นั้น ทำให้เห็นแล้วว่า สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวทำงาน ทั้งกลุ่มที่เข้ามาถูกต้องและมีอีกจำนวนมากที่ลักลอบเข้ามาทำงาน มาพร้อมกับเชื้อโควิด เป็นเพราะด้วยความเห็นแก่ตัวของคนไทยบางส่วนไปจนถึงผู้ประกอบการไม่สนใจยึดถือการป้องกันโควิด

หากย้อนโทม์ไลน์ไปก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมีบทเรียนจากการแพร่ระบาดแบบอื่นๆ มาแล้ว

การแพร่เชื้อโควิดภายในสนามมวยลุมพินี ในศึกลุมพินีแชมเปียนเกียรติเพชร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กลายเป็น Super Spreader กระทั่งวงสาธารณสุขได้แถลงเปิดเผยอดีตเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสนามมวยลุมพินี เพียงสิบห้ารายหรือในวันที่ 13 มีนาคม “สลกมวยคู่” เขียนมวยที่ประกาศว่าติดเชื้อโควิดจากเวทีนี้ ก่อนที่ “แมทธิว ดิน” พิธีกรและนักแสดง ผู้เป็นพิธีกรในการชกศึก “ลุมพินีเกียรติเพชร” แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่าติดเชื้อ “โควิด-19” เข้าใจให้แล้ว หากในวันนั้น การแพร่เชื้ออาจจะแพร่หนัก

## โทม์ไลน์ ‘โควิด’ ระบาดไทย



กว่าเต็มฝ่ามือหรือไม่ได้เปิดเผย เพราะต่อมาก ทั้งเจ้าหน้าที่ เขียนมวย นักมวย คนดังหลากหลายที่อัดแน่นในวิกมวยแห่งนี้ต่างตกเป็น “กลุ่มเสี่ยง” และเข้ารับการตรวจในพื้นที่ เมืองต้นพบว่าเขียนมวยติดเชื้อโควิดกว่า 50 ราย และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มสนามมวยรวมผู้สัมผัสแล้ว 160 ราย กระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

การจัดทรมวยที่สนามมวยลุมพินียังเป็นการฝ่าฝืนมติ ครม. 3 มีนาคม 2563 ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกประเภท ก่อนจะมีการฝ่าฝืนที่จะจัดทรมวยรายการใหญ่ที่สุดในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ถัดมาวันที่ 12 มีนาคม 2563 นพ.สุภุมภานุจันทน์ผวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 11 ราย เกิดขึ้นจากราวของถนนงามมาเที่ยวประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มป่วยในอีก 4 วันถัดมา ขณะที่ป่วยยังปาร์ตี้กับเพื่อนคนไทยจำนวน 15 คน จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 27 และ 29 กุมภาพันธ์ ก่อนที่อาการโควิดจะสาหัสขึ้นในกลุ่มคนไทย มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 11 คน เป็นชาย 5 ราย หญิง 6 ราย

งานสังสรรค์ดังกล่าวมีการกินข้าวบานโต๊ะเดียวกัน ไร้ช้อนกลาง ชวนเหล้าและดื่มแก้วเดียวกัน ลูบหน้าหรือหน้ากัน แม้ปลัดสุภุม

ภะยอมกว่า ยังไม่เข้าชายชูปเปอร์สเปคเตอร์ เพราะรู้ที่มาว่าติดต่อกันจากใคร แต่ทำให้คนไทยตระหนักว่าโควิดติดกันง่ายมาก “การกินร้อน ช้อนตัวเอง ดำมือ สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด” ถูกบอกต่อกันอย่างรวดเร็ว

ขณะที่เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 คม.แจ้งตัวเลขที่คนป่วยโควิดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบผู้ป่วยติดเชื้อผ่านการสัมผัสต่อกันถึง 3 ทอด โดยคนไทยกลุ่มดาวทะเล (พีอีทางศาสนา) เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และปากีสถาน รวมถึงพิธีการศาสนาที่นับนังสตา ตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคม-12 เมษายน 2563 ยะลาพบติดเชื้อ 82 ราย ตามด้วย สงขลา 56 ราย นราธิวาส 28 ราย และปัตตานี 77 ราย

ที่สร้างความสะพรึงกลัวไปทั่วระยองและหลายจังหวัดในภูมิภาคของไทย เมื่อ “ทหารอียิปต์” พร้อมลูกเรือทั้งหมด 31 คน เดินทางเข้าประเทศไทย ตามมาตรการยกเว้นเรื่องวีซ่า แต่ต้นหนักกรักตัวและพาเข้าไปเดินห้างแหลมทองกับห้างเซ็นทรัลระยอง ใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมงก่อนกลับโรงแรม ช่วงระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ทหารอียิปต์ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว

ส่งผลทำให้ภาคการค้า การขาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของระยองตกที่นั่งลำบาก บรรยากาศจึงย่ำแย่ลงนักท่องเที่ยวแห่ยกเลิก แผนเช็คอินเที่ยวที่อื่น กระทั่งมีการเพิ่มความเข้มงวดให้นักท่องเที่ยวกลับมาแวะเวียนระยองอีกครั้ง

ส่วนกรณี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแจ้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นหญิง อายุ 29 ปี เดินทางด้วยช่องทางธรรมชาติมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ในประเทศเมียนมา ผ่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เข้ามาใน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ต่อมาเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเอกชน ผลการตรวจยืนยัน 2 แล็บ ทั้งของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุตรวจพบว่าผลยืนยันเชื้อโควิด-19 และต่อมายังพบผู้ป่วยโควิดอีก 2 ราย จ.เชียงราย ลักลอบเข้าประเทศอีกเช่นกัน

จากนั้นที่เชียงใหม่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี และ 25 ปี ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย มีบางรายเดินทางไปหลายพื้นที่ เกิดการแพร่เชื้อกับผู้สัมผัสและคนใกล้ชิด ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด เสียชีวิตโควิดภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 10 ราย ทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และสิงห์บุรี เป็นต้น

ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวต่างหากก็ยกเลิกการจองโรงแรมเป็นจำนวนมากทั้งในเชียงใหม่และเชียงราย แม้จะไม่พบคนแพร่ระบาดจากผู้ป่วยหลักสู่คนที่ไปในพื้นที่ก็ตาม ทั้งที่บรรยากาศการท่องเที่ยวกำลังจะฟื้นตัวอีกครั้ง ที่ไปใกล้กับช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 หลายคนวางแผนเดินทางมา จ.เชียงใหม่ กลับต้องยกเลิกไปเป็นจำนวนมาก

เหตุในครั้งนี่ที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากถึงช่องทางลักลอบเข้าไทยนั้นไม่ได้ยากเย็นเลย แม้กำลังเจ้าหน้าที่จะมีมากในการกวาดค้นตามเส้นทางชายแดนแล้วก็ตาม ยังไม่นับเงินสมรแดนในพื้นที่อื่นๆ อีกที่แรงงานต่างด้าว หรือแม่แตคนไทยด้วยกันต่างหลบหนีเข้ามาเมื่อมีอีกแค่ไหน กระทั่งต่อมาเกิดแจ็กพ็อตแตกที่สมุทรสาคร เชื่อว่าสมุทรสาครจะไม่ใช่งานสุดท้ายที่เจอ

ต่อมาจับตาและช่วยเป็นกำลังใจให้เหตุโควิดแพร่ที่สมุทรสาครจะลงเอยด้วยดีในวันวัน หากพื้นที่ใดเมื่อไหร่ที่เท่ากับพื้นที่นี้ทั้งประเทศไปด้วย